

Cứu Trợ Huế - Thiếu 1 Phần Quà Không Có Trong Danh Sách

Đến 9h00 cùng ngày thì chúng tôi cũng phát quà xong cho người dân nơi đây, đoàn lại tiếp tục chuyển hành trình của mình từ Quảng Trị đến Huế. Đây là một chặng đường cũng khá xa, mãi đến 11h00, đoàn chúng tôi mới có mặt tại Quảng Thái, huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây bà con cũng đã đông ghệt chờ đợi đoàn chúng tôi đến. Nhiều em bé, nhiều cụ già với đôi mắt thân thiện hiền từ nhìn chúng tôi như muốn nói lời cảm ơn. Không để bà con chờ đợi lâu, đoàn chúng tôi xoắn tay vào công việc phát quà đến tận tay bà con.



Rời khỏi đây chúng tôi cảm thấy bất lực khó chịu khi còn nhiều người nghèo bị thiệt hại do thiên tai vẫn chưa có quà, chúng tôi rất muốn trở lại đây thêm một lần cứu trợ nữa.

Ngang qua TP Huế chúng tôi tìm ra quán ăn chay, vậy là sau bao nhiêu bữa ăn hơi “vắt vả”, chúng tôi cũng có được một bữa ăn thật sự ngon lành và chu đáo.

Xong bữa cơm trưa, 13h00 cùng ngày, đoàn từ thiện tiếp tục lên đường đến địa điểm cứu trợ tiếp theo là giáo xứ Sáo Cát, thuộc địa danh Lăng Cô, gần hầm đèo Hải Vân, nơi đây là một giáo xứ ven biển nên cơn bão vừa qua cũng gây ra những hậu quả rất nặng nề. Nhờ chuyến tiền trạm lần đầu nên chúng tôi biết được nơi đây rất cần giúp đỡ. Đến đây, mọi người đã tập trung đầy đủ và đang chờ đợi chúng tôi. Đoàn chúng tôi được Cha xứ Khôi tiếp đón rất chu đáo. Sau khi làm việc với Cha xứ về hoàn cảnh của bà con nơi đây và làm một số thủ tục cần thiết, đoàn từ thiện Từ Tâm tiến hành phát quà cho bà con. Tại đây, chúng tôi phát 40 suất quà, mỗi suất là 250 nghìn đồng, gồm gạo và tiền mặt.



Nhận được quà của chúng tôi, bà con nơi đây rất vui. Nhưng trên những niềm vui đó, chúng tôi còn trông thấy thấp thoáng những nét buồn trên mắt họ vì cơn bão vừa qua đã đổ bộ làm thiệt hại rất lớn, nhưng món quà thì ít ỏi chỉ mang tính chia sẻ tình người. Tìm hiểu kỹ chúng tôi mới biết người dân nơi đây còn rất khó khăn, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào biển. Những khi biển lặng sóng còn có thể làm ăn được, nhưng khi biển thịnh nộ thì không biết bao hậu quả thảm khốc mà biển cả tạo ra, vì thế mà cuộc sống của bà con cứ gọi là “đầu sóng ngọn gió”.

Vì số lượng quà có hạn mà những hoàn cảnh khó khăn thì không sao kể hết nên chúng tôi bắt gặp một cảnh tượng rất thương tâm. Có một chị không biết lí do gì mà không nhận được quà. Chị đã bật khóc trước sự chứng kiến của đoàn chúng tôi, những cảnh tượng như vậy làm sao không mùi lòng cho được. Chúng tôi chỉ biết nhờ vào Cha xứ nơi đây giải quyết hoàn cảnh của chị vì số lượng quà chúng tôi đã không còn nữa. Đến 16h30 công việc phát quà của chúng tôi cũng đã hoàn thành và cũng coi như đã hoàn thành xong chuyến cứu trợ lần 2. Chúng tôi lên xe trong sự bịn rịn của bà con, những cái vẫy tay chào tạm biệt đã cho chúng tôi những kỉ niệm đáng nhớ, mong sao bà con mình mau chóng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Giã Biệt Lãng Cô Về Lại Quảng Ngãi Trong Niềm Vui Buồn

Đoàn từ thiện Từ Tâm chào tạm biệt Lãng Cô để quay về Quảng Ngãi. Chuyến hành trình 3 ngày đêm đã khép lại, đã có biết bao nhiêu buồn vui, khó khăn mà chúng tôi đã trải qua. Tuy đã thực hiện nhiều chuyến cứu trợ, gặp nhiều cảnh ngộ khác nhau, nhưng qua chuyến đi này chúng tôi lại có thêm một kỉ niệm mới, biết thêm, hiểu thêm về đời sống của người dân. Chúng tôi nhận thấy rằng, người dân đang sống trên mảnh đất hình chữ S này còn rất nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống, đang cần nhiều tấm lòng từ tâm rộng mở của mọi người khắp nơi trên thế giới, để chung tay góp sức giúp đỡ những dân nghèo.

Xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của Cộng Đồng Người Việt tại Toronto, những hội đoàn đã cùng quý Từ Thiện Từ Tâm và Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam trong thời gian qua đã dành những tình cảm quý báu về vật chất và tinh thần cho khúc ruột miền Trung Việt Nam đang gặp khó khăn. Chúng tôi mong muốn trong mỗi chúng ta hãy thể thiện bằng hành động của mình dù là nhỏ nhoi để hằng ngày xoa dịu những khó khăn, vất vả của những hoàn cảnh éo le. Chuyến xe cứ chạy, trong mỗi chúng tôi những hình ảnh vừa qua cứ hiện ra trước mắt. Xe chạy trong đêm để đưa đoàn trở về Quảng Ngãi, chào tạm biệt những mảnh đất thân yêu, những con người đôn hậu, chúng tôi sẽ quay trở lại trong thời gian sớm nhất.

QTITVN